



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Giải cầu lông giới báo chí Thái Bình lần thứ XIX



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm, tặng hoa các đội dự giải.

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh (12/6/1985 - 12/6/2018) và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, sáng ngày 17/6, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Đài PTTH Thái Bình tổ chức giải cầu lông giới báo chí Thái Bình lần thứ XIX. Các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

(Xem tiếp trang 4)

HOANG LANH - THANH TÂM

Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi gặp mặt truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), tại Báo Thái Bình, câu lạc bộ nhà báo cao tuổi tỉnh vừa tổ chức gặp mặt các nhà báo đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi tỉnh là nơi tập hợp, gắn kết, động viên các nhà báo cao tuổi tiếp tục phát huy khả năng của mình, nâng cao vai trò, trách nhiệm và đóng góp nhiều hơn nữa trong các hoạt động báo chí. Mặc dù đã nghỉ hưu song

các nhà báo cao tuổi vẫn tích cực cộng tác với các báo, đài, tạp chí chuyên ngành ở địa phương và trung ương với các bài viết chất lượng thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Hội Nhà

báo tỉnh và Báo Thái Bình đã thông tin đến các hội viên tình hình báo chí trong tỉnh từ năm 2017 đến nay, đặc biệt là sự phát triển của 2 cơ quan chính là Báo Thái Bình và Đài PTTH Thái Bình.

ĐẶNG ANH

Họp báo tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27/6. Các nội dung được Đại hội thảo luận và thông qua: Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XXII về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2013 - 2018; báo cáo tổng hợp ký kiến tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động với Đảng, Nhà

nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XXIII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn đã quan tâm tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội và kết quả hoạt động công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua...

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan báo chí với tổ chức công đoàn trong thời gian qua và mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và cơ quan báo chí địa phương tập trung tuyên truyền góp phần tổ chức Đại hội thành công.

NGUYỄN CƯỜNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUỲNH PHỤ Quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước tới các công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức họp định hướng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, 38 chủ tịch công đoàn các xã, thị trấn và 7 chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp có đồng công nhân lao động và có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN DUNG

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH Huy động 90,847 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã

Thời gian qua, chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh triển khai sâu rộng tới các đơn vị. Đến ngày 31/5, tổng số tiền huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã đạt 90,847 tỷ đồng, bình quân 1 điểm trực giao dịch tại xã huy động được gần 319 triệu đồng. Các đơn vị có số tiền huy động tiết kiệm cao như: Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Đông Hưng (17,033 tỷ đồng), Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Thái Thụy (16,576 tỷ đồng), Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hưng Hà (12,648 tỷ đồng). Cùng với việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động các thành viên tích cực tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến ngày 31/5, gần 100.000 người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đã tham gia gửi tiết kiệm thông qua 2.968 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 88,82 tỷ đồng.

Nhờ tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm từ tổ chức và dân cư, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã tăng thêm được nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách, từ đó giúp họ nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

MINH HƯƠNG

HUNG HÀ Cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa xuân

Đến ngày 14/6, nông dân huyện Hưng Hà đã thu hoạch được 10.240ha lúa xuân. Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa xuân như các xã Thống Nhất, Hồng Minh... Cùng với thu hoạch lúa, bà con nông dân trong huyện đã trồng 1.900ha cây màu hè. Trong đó, cây màu hè xen hai vụ lúa khoảng 350ha, trồng nhiều ở các xã như Tây Đô 190ha, Hòa Tiến 52ha, Tân Tiến 42ha... Ngoài ra, các địa phương cũng đã gieo được 505ha mạ và chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất mới.

NGỌC MAI

VŨ THƯ Được mùa bí xanh xuân hè

Thời gian này, diện tích bí xanh của huyện Vũ Thư đang cho thu hoạch rộ. Năm nay bí được mùa, năng suất bình quân đạt 2 - 2,5 tấn/sào.



Vụ xuân hè năm nay, toàn huyện trồng 181ha bí xanh, tăng hơn 20ha so với trước. Một số công ty, đơn vị đã chủ động cung ứng giống, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Nhiều địa phương chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng bí như Song Lãng, Xuân Hòa, Hiệp Hòa, tiếp thu các giống bí năng suất chất lượng cao như bí xanh, bí số 2... Do được chăm sóc tốt và thời tiết thuận, bí xanh cho thu nhiều đợt, thời gian thu hoạch kéo dài hơn mọi năm. Năng suất đạt cao nhưng giá bán lại giảm, cao điểm giá thu mua tại ruộng là 5.000 đồng/kg, thời kỳ chính vụ đạt 2.500 - 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bình quân một sào bí vẫn cho thu 6 - 7 triệu đồng, vẫn cao gấp 3 - 4 lần so với cấy lúa. Sau thu hoạch bí, nông dân tiếp tục cải tạo đất để trồng lúa bí tiếp theo, số ít chuyển sang cấy lúa vụ mùa.

HÀ THANH
(Đài TTTH Vũ Thư)

Khám bệnh, tặng quà các em nhỏ

Sáng ngày 17/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức chương trình tình nguyện vì đàn em thân yêu.

Tại chương trình, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình đã khám bệnh cho khoảng 300 em nhỏ Trường Mầm non, Trường Tiểu học Đô Lương (Đông Hưng); tư vấn chăm sóc sức khỏe trẻ em cho các phụ huynh; cấp thuốc miễn phí cho các em bị bệnh. Ban tổ chức còn tặng công trình vui chơi cho các em nhỏ Trường Mầm non Đô Lương; tặng góc học tập cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, các em nhỏ đến khám bệnh cũng được ban tổ chức tặng quà và được các tình nguyện viên cắt tóc miễn phí.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và yêu thương, chăm sóc trẻ thơ của các cấp bộ đoàn.



Bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình khám bệnh cho các em nhỏ xã Đô Lương (Đông Hưng).

Hơn 3.100 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tại các điểm thi THPT quốc gia

Tại mỗi điểm thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ có đội hình tình nguyện từ 30 - 50 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thông tin cần thiết cho thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ cung cấp đồ ăn, nước uống miễn phí; hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi; phối hợp với địa phương, bệnh viện, trạm y tế xử lý sự cố bất thường về sức khỏe cho thí sinh và người nhà thí sinh... Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập 48 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 2.750 đoàn viên, thanh niên; 85 đội hình với 426 đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại điểm thi, nút giao thông trọng điểm; huy động 105 băng rôn, 315 phướn dọc, 257 áo, mũ, quạt, 178 ô, 348 bình nước... hỗ trợ tại các điểm thi.

PHƯƠNG CHI

Xử lý rơm rạ sau thu hoạch

(Xem trang 2)



Lượng rơm rạ còn lại trên đồng ruộng rất lớn.

NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI TỈNH

Sân chơi bổ ích, lý thú dịp hè

(Xem trang 3)